

7. Giao cho Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố tỷ giá chính thức giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ và các ngoại tệ chuyên đổi khác phù hợp với tỷ giá thị trường. Các Ngân hàng được phép mua, bán ngoại tệ căn cứ tỷ giá chính thức để định tỷ giá mua, bán ngoại tệ trong biên độ quy định của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước.

8. Việc nhập khẩu vàng do Ngân hàng Nhà nước đảm nhận, các tổ chức khác chỉ được nhập vàng khi được Ngân hàng cấp giấy phép. Việc lưu thông vàng thỏi trên thị trường nội địa do Ngân hàng Nhà nước đảm nhận. Các cửa hàng kim hoàn được phép kinh doanh theo quyết định 139/CT ngày 24 tháng 5 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Các tổ chức đã nhập vàng về nước từ đầu năm 1990 đến nay phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước số lượng vàng đã nhập, số vàng đã tiêu thụ và số vàng tồn kho đến ngày 30 tháng 9 năm 1990.

Cấm sử dụng vàng dưới bất kỳ dạng nào để thanh toán, chi trả cho việc mua, bán hàng hóa qua biên giới.

9. Ngân hàng Nhà nước cần tổ chức huy động tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ của các tầng lớp dân cư với lãi suất thỏa đáng do Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Thương nghiệp, Tổng cục Hải quan ra văn bản hướng dẫn chi tiết và tổ chức thực hiện Chỉ thị này theo chức năng của mình. Các Bộ, các tỉnh, thành phố, các cơ sở có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế chỉ thị số 254-CT ngày 7 tháng 7 năm 1990.

K.T Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Phó Chủ tịch
VÕ VĂN KIẾT

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 331-CT ngày 13-9-1990 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nghề làm vườn.

Làm vườn bao gồm: trồng cây, nuôi cá và chăn nuôi gia súc là một nghề truyền thống lâu đời của nhân dân ta; một bộ phận kinh tế hàng hóa, một hướng làm giàu của nhân dân và tham gia đóng góp cho Nhà nước.

Từ sau Đại hội lần thứ VI của Đảng, nghề làm vườn đã có bước phát triển mới, xuất hiện nhiều mô hình làm vườn có hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận nhân dân, bổ sung nguyên liệu cho tiêu, thủ công nghiệp và nguồn hàng nông sản xuất khẩu thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn. Nhưng nhìn chung, nghề làm vườn chưa được phát triển mạnh mẽ, việc đưa tiến bộ kỹ thuật và quản lý vào nghề vườn còn yếu; thu mua chế biến, tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn do đó hiệu quả chưa cao.

Đề nghề làm vườn trở thành một trong những ngành sản xuất hàng hóa quan trọng trong nền kinh tế của nước ta, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu:

1. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương căn cứ vào điều kiện cụ thể và kinh nghiệm, truyền thống của địa phương xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế vườn gắn với quy hoạch phát triển kinh tế chung của địa phương, gắn sản xuất với thu hoạch chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhằm làm cho kinh tế vườn trở thành một trong những ngành sản xuất hàng hóa quan trọng của địa phương và của cả nước. Cần mở rộng phong trào làm kinh tế vườn theo mô hình VAC, phong trào « Vườn cây, ao cá Béc Hồ » và phong trào xây dựng

vườn rừng, vườn đồi, trại rừng ở miền núi và trung du, vườn trên bãi cát, v.v... Nhưng không được chuyển đất nông nghiệp, nhất là đất làm lúa sang làm vườn. Giao cho Sở Nông nghiệp cử một bộ phận chuyên trách phối hợp với Hội làm vườn tỉnh, thành phố, đặc khu chỉ đạo, thúc đẩy kinh tế vườn ở địa phương.

2. Các Bộ: Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thủy sản theo chức năng được phân công, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các địa phương làm tốt việc xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế vườn, tổ chức tốt việc xây dựng các mô hình kinh tế vườn phù hợp với từng vùng sinh thái. Bộ phải có cán bộ chuyên trách theo dõi nghề làm vườn, đào tạo cán bộ kỹ thuật và quản lý nghề vườn như mở các lớp chuyên về nghề vườn ở các trường đại học và trung cấp chuyên nghiệp, tập huấn kỹ thuật, tổ chức tốt các dịch vụ kỹ thuật và cung ứng vật tư cho nghề làm vườn.

3. Các Bộ: Công nghiệp nặng, Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Thương nghiệp cần nghiên cứu, sản xuất và phổ biến những dụng cụ, máy móc nhỏ thích hợp cho nghề làm vườn với quy mô gia đình hay tổ sản xuất, hướng dẫn và tổ chức tiêu thụ sản phẩm nghề vườn.

4. Hội những người làm vườn Việt Nam phối hợp với các ngành và các địa phương chỉ đạo và tổng kết kinh nghiệm những điển hình làm kinh tế vườn giỏi để mở rộng sản xuất, nghiên cứu đề nghị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành các chính sách mới nhằm khuyến khích phát triển kinh tế vườn.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Phó Chủ tịch
ĐỒNG SĨ NGUYỄN

QUYẾT ĐỊNH của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 333-CT ngày 13-9-1990 về việc thay thế và bổ sung thành viên của Hội đồng các nghệ sĩ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Nghị định số 252-CP ngày 12 tháng 6 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ quy định các danh hiệu nghệ sĩ;

Theo đề nghị của Bộ Văn hóa — Thông tin — Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. — Thay thế và bổ sung thành viên của Hội đồng các nghệ sĩ quy định trong điều 2 của quyết định số 118-CT ngày 11 tháng 5 năm 1982.

Điều 2. — Thành viên của Hội đồng các nghệ sĩ này gồm:

I. Thường trực Hội đồng:

1. Chủ tịch: Đồng chí Trần Hoàn, nhạc sĩ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa — Thông tin — Thể thao và Du lịch.

2. Phó chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Đình Quang, giáo sư tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa — Thông tin — Thể thao và Du lịch.

3. Đồng chí Chính Yên, Đại tá — Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn — Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, nghệ sĩ ưu tú, Cục trưởng Cục Sân khấu.

II. Ủy viên Hội đồng:

Âm nhạc.

5. Đồng chí Ca Lê Thuần, Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam.